

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2020

ĐỀ ÁN

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ ĐẠI HỌC COVENTRY, VƯƠNG QUỐC ANH

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN

I. TÊN ĐỀ ÁN

Đề án này liên quan đến sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam và Đại học Coventry, Vương quốc Anh trong việc phối hợp, liên kết đào tạo đại học do Đại học Coventry cấp bằng. Tên gọi: **ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ ĐẠI HỌC COVENTRY**, sau đây gọi là **Đề án đào tạo cử nhân liên kết quốc tế với Đại học Coventry**.

II. CÁC BÊN THAM GIA

1. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (Vietnam - Viết tắt là DUE)

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam.

Số điện thoại: (84) 236 383 6169.

Fax: (84) 236 383 6256.

Website: www.due.udn.vn

2. Đại học Coventry (Vương quốc Anh - Viết tắt là CU)

Địa chỉ: Đường Priory, Coventry, CV1 5FB, Anh quốc

Điện thoại: +44(0)2477657688

Website: <https://www.coventry.ac.uk/>

III. NGÀNH VÀ VĂN BẰNG

1. Ngành đào tạo:

Gồm các ngành sau:

- Kinh doanh quốc tế
- Quản trị du lịch quốc tế

2. Văn bằng:

Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng của Trường Đại học Coventry:

- Cử nhân kinh doanh quốc tế (BA (Hons) International Business);
- Cử nhân quản trị du lịch quốc tế (BA (Hons) International Tourism Management).

IV. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Coventry do Đại học Coventry cấp bằng cử nhân đại học, địa điểm tổ chức giảng dạy tại:

- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam: hai năm đầu tiên theo chương trình liên kết 2+1 hoặc toàn bộ ba năm theo chương trình liên kết 3+0;
- Đại học Coventry, đường Priory, Coventry, CV1 5FB, Vương Quốc Anh: năm cuối theo chương trình liên kết 2+1.

PHẦN 2. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng hội nhập quốc tế là vấn đề cấp thiết cho các trường Đại học tại Việt Nam nói chung và Miền Trung – Tây Nguyên nói riêng. Theo kết quả khảo sát từ thực tế, trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Miền Trung – Tây Nguyên rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo nhận định của các nhà quản lý kinh tế, chưa bao giờ Miền Trung – Tây Nguyên lại đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực có trình độ như hiện nay. Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều ở trong tình trạng khan hiếm nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ và chất lượng cao, đảm bảo có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa và hội nhập quốc tế.

Với bề dày 45 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một trong những trung tâm đào tạo về kinh tế và kinh doanh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với sứ mệnh là nơi cung cấp cho người học những cơ hội để đạt được thành tựu xuất sắc về tri thức và phát triển năng lực bản thân, đảm bảo thành công trong tương lai; trong thời gian qua, Nhà trường đã tập trung phát triển chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất... nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập, liên kết đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước. Nhiều chương trình đào tạo tại trường được xây dựng trên cơ sở tích hợp chương trình, kiến thức của khoa học hiện đại theo chuẩn quốc tế với nhiều môn chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh; trong những năm qua, nhiều giảng viên theo học tại các nước phát triển trở về công tác tại Trường và đảm nhận giảng dạy các học phần trong chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Theo khảo sát, hàng năm, tại các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên có hàng ngàn học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đã đăng ký theo học tại các trường đại học ở nước ngoài. Tuy có những thành công nhất định liên quan đến hội nhập văn hóa và phát triển kỹ năng khi học tập tại nước ngoài, song nhiều bạn học sinh, do chưa đủ trình độ ngoại ngữ nên phải theo học ngoại ngữ một thời gian dài ở nước ngoài trước khi được vào chương trình học tập chính thức. Điều này làm phát sinh chi phí rất lớn cho người học và gia đình. Đồng thời, nhiều học sinh khi du học tuổi còn nhỏ, chưa

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
ĐÀ NẴNG

chuẩn bị tâm lý nên khó hòa nhập với điều kiện văn hóa và điều kiện sinh hoạt của các nước. Do vậy, cần có các chương trình hợp tác giữa trường đại học tại Việt Nam và các trường trên thế giới nhằm giúp cho các học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học có thời gian trang bị tiếng Anh, học tập một số học phần cơ bản trong chương trình đào tạo trước khi chuyển tiếp sang học tại các trường đại học khác trên thế giới.

Cũng theo nghiên cứu hàng năm của Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới, du lịch quốc tế đã đóng góp 319 triệu việc làm, chiếm 1/10 tổng số việc làm trên toàn cầu. Ngành công nghiệp không khói này đang phát triển nhanh và mạnh, đây là ngành kinh tế giữ được sự tăng trưởng liên tục, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại Đà Nẵng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị biển; liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch mang tầm thế giới. Nhìn chung, nhân lực du lịch ở thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước hiện nay tuy đã tăng về số lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt, khan hiếm và chuyển dịch lao động, nhất là nhân lực chất lượng cao. Do vậy, cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về du lịch, đáp ứng yêu cầu theo các quy luật hội nhập và toàn cầu hóa. Sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp du lịch hay một quốc gia nào muốn phát triển du lịch sẽ phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Phát triển nguồn nhân lực du lịch đòi hỏi công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cần phải được quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển xứng đáng.

Bên cạnh đó, do diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp trên toàn cầu, việc học tập của một số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng. Hiện nay, có nhiều du học sinh đã trở về nước và có nguyện vọng được tiếp tục học số 2582/BGDĐT-GDDH đề nghị các trường triển khai xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, phù hợp với điều kiện tuyển sinh và năng lực đào tạo của trường.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, Trường Đại học Kinh tế xây dựng chương trình liên kết đào tạo đại học với Đại học Coventry theo hình thức 2+1 (2 năm học tại Trường Đại học Kinh tế và 1 năm học tại Đại học Coventry) hoặc 3+0 (3 năm học tại Trường

Đại học Kinh tế). Người học sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận bằng cử nhân do Đại học Coventry cấp.

Chương trình mang lại cho sinh viên khu vực miền Trung và cả nước cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến của Anh quốc. Chương trình cũng góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Coventry. Đây là một kênh hợp tác quan trọng để mỗi bên học hỏi trải nghiệm và từ đó phát triển chất lượng đào tạo và nghiên cứu giúp nâng cao danh tiếng của tất cả các bên tham gia, đặc biệt là Trường Đại học Kinh tế.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Chương trình liên kết đào tạo được xây dựng dựa trên các văn bản pháp quy sau:

- Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng và các trường thuộc Đại học Đà Nẵng;
- Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 06 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cho Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng;
- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Quyết định số 1561/QĐ-ĐHĐN ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng;
- Quyết định số 551/QĐ-ĐHKT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định về việc quản lý chương trình liên kết đào tạo cơ sở giáo dục nước ngoài tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;
- Biên bản ghi nhớ về hợp tác ký kết giữa Đại học Đà Nẵng và đại diện Đại học Coventry ngày 15 tháng 05 năm 2019;
- Hợp đồng liên kết đào tạo ký kết giữa Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Coventry ngày 03 tháng 08 năm 2020.